

อุตสาหกรรม (ต่อจากหน้า 4)
 วัตถุประสงค์ที่จะใช้ศึกษา และตรวจเช็คโดยให้ชื่อว่า "คดีฉ้อฉล" ซึ่งวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์ของสถานประกอบการเอกชนในภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องหรือผู้ผลิต โดยให้ผู้บริโภคได้มีความรู้เกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของการบริการ โดยไม่ต้องพึ่งข้อมูลของผู้นำบริษัท แต่จะรู้ระดับธรรมดา ส่วนผลการตรวจความน่าเชื่อถือจะมีให้บริการตามผู้นำบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะไม่มีการคิดค่าบริการหรือค่าบริการอื่นใด

มีการวางจำหน่าย-ส่ง ของผลิตภัณฑ์ให้กระทรวงสาธารณสุข
 สำหรับบริษัทในกรมของบริษัทประกัน เช่น บริษัทประกันภัยเข้าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะให้บริการครบถ้วนจากเจ้าหน้าที่ และให้บริการให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลในห้องที่จัดไว้โดยเฉพาะ และให้คำปรึกษาแก่ทุกกลุ่มผู้บริโภคภายในบรรษัทคดีที่เป็นพิเศษ
 ในกรณีที่ผู้บริโภคมีข้อสงสัย ไม่ต้องการเลือกหลังจากได้คำปรึกษา และนอก

การให้คำปรึกษากรณีปรึกษา แต่ต้องกรณีสืบคดีความ คดีฉ้อฉล ความผิด การตรวจหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ เติบโต และผลดี เห็นแก่ประโยชน์ที่ผลเลิศ ผู้บริโภคทุกคนไม่ประสงค์คัดค้านเองมีผลิตภัณฑ์ ทางคดีคดีให้คำปรึกษาในการปฏิบัติเพื่อป้องกันกรณี กระจ่ายโรคในผลิตภัณฑ์ของกรมการแพทย์และจัดโครงการอบรม สำหรับผู้ผลิตและผู้ให้บริการในบริการแบบโลกาภิวัตน์ให้บริการได้ทั้งรายคนและทั้งองค์กรรวมทั้งเมืองทั้งหมด เพื่อป้องกันกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม

โรชมารับ บลูรี่
 67817-18 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย อ.เมือง กทม. 10110
 ☎ (033) 285205-6, 285208, 284163, 275601-7, 272800-2 Fax: 282046

ห้องฝึก
บริการห้องพักรักษา
มีห้องพักรักษา ห้องปรับอากาศ จนถึงห้องพิเศษ
อาหารจากวัตถุดิบออร์แกนิก

มีภัตตาคารขนาดใหญ่ จนถึงห้องอาหาร ขนาด 20-30-40 คน (เฉพาะห้องอาหารขนาดต่างๆ มีบริการของส่วนหน้า เพื่อความเป็นส่วนตัว) และคอฟฟี่ช็อป ทันสมัย

ห้องประชุม / สัมมนา
 มีห้องประชุม/สัมมนา ขนาด 100-200 คน และห้องขนาด 40-50-70 คน ให้เลือกตามความเหมาะสม

นวดสปา 4 ชั้น โดยอู่พระ: สกลก บลอสกิด

ศูนย์สุขภาพ
 ประกอบด้วย สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย อบไอน้ำ นวดตัว และห้องออกกำลังกาย

สำนักงานผู้ดูแลโครงการ รับคำปรึกษาจากลูกค้าที่ปรึกษา ห้องทอยและ รพ. พันธ์ทิพย์ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-12.00 น.

ศูนย์พัฒนาฯ (ต่อจากหน้า 1)
 แล้วรับเข้า เป็นอุปโลก บริโภคของเพื่อขอตลอดศูนย์พัฒนาฯ เมษายน 2536 นี้

นอกจากนี้ เศรษฐกิจ ผู้ชำนาญการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชนระดับ 2 จังหวัดชลบุรี ซึ่งว่า จากหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการพัฒนาของกระทรวงมหาดไทย มีหมู่บ้านแห่งเดียวในเขตจังหวัดที่ชื่อ อยู่ในความ

บริการรถแล้ว! 

บริษัท ไดฮัทสึ ซาลูรี่ จำกัด

ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไดฮัทสึ

- * มิรา
- * ซาเรด
- * เฟรซ่า
- * โยเอก
- * ตัวริส
- * เตลต้า

พร้อมอะไหล่และศูนย์บริการทันสมัย
 ติดต่อสอบถามได้ที่ 196/1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
 ☎ 279811-4, 287485, FAX : 273420

ร้านอาหารเบ็ดเตล็ด - ภูเก็ตมีอู่กา
 ปักหมุดเข้าหมู่บ้านวัดนาแก้วใหม่ ใกล้ถนนสุขุมวิท 1

ข้าวต้มปลา 7 สมุทร

- บริการอาหารทะเลสดๆ ทุกระดับ
- ข้าวต้มปลาเก่า-ปลาหมอคะเด
- อาหารจานเดียว ข้าวหน้าเบ็ด-หมแดง ฯลฯ
- ก๊วยเตี๋ยวทะเล - อาหารทะเลตามสั่งทุกชนิด

บรรยากาศปลอดโปร่ง ท้องครดสะคว
 บริการเป็นกันเอง ราคาประหยัด

แกเล็คซี่คาราโอเกะเฮาส์

แกเล็คซี่คาราแดน แพลก้าคู่ควม
 บันเทิงเต็มรูปแบบ
 โลกสดใสใหม่บนบรรยากาศของเพลง
 ใน "แกเล็คซี่คาราโอเกะเฮาส์"

มีเครื่องเล่นคาราโอเกะพร้อมเครื่องเล่น
 เครื่องเล่น Karaoke ใหม่สุด เทคโนโลยี V.I.P.
 พิเศษเฉพาะตัวจะมีเครื่อง 10 เครื่อง
 พร้อมพนักงานคอยต้อนรับและให้บริการ
 การบริการอย่างสุภาพใจดี
 เพลงหมื่นๆ ใน คาราโอเกะเฮาส์



แกเล็คซี่คาราแดน
 โทร 381245, 381255 381817

พิเศษสุด!
เนื่องไปจากสปีดโชว์ใหม่
เฉพาะรุ่นมิรา คามาต้า
คอกเบิ้ลพิเศษชุด 1 ไปเลย

แถม

- * วิทยุเทป
- * ฟลิ้ม
- * กันบ่นสนิม
- * สัญโฮต
- * บุฟเฟอร์กันดิน

บริษัท ไดฮัทสึ ซาลูรี่ จำกัด

สังคมบ้านเกิด

หนังสือพิมพ์ที่คงอยู่ ถูก "ข่าวเศรษฐกิจ" หนังสือพิมพ์ที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมภาคตะวันออก ฉบับประจำวันที่ 16-31 มีนาคม 2538...☆ ระหว่าง 19-21 มี.ค. นี้ สมาคมกักต้งี้อีกพันภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สมทท.) จัดประชุมใหญ่ที่ศูนย์ประชุมฯ มี.ค. ที่ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เชียงใหม่ โดยมี **พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ** พลเอกโทไทย เป็นประธานพิธีเปิดประชุม และ **จำลอง ลูบัย นิตกัโจน** พลเอกพิเศษ ร่วมบรรยายพิเศษ... งานนี้ **บรรจบ นิมิตรัฐ** นามกา นฤเดชอนันต์ แห่งเชียงใหม่...☆ 20 มี.ค. กุศล วิจิตร (น้อย) สวัสดิ์ศิลป์ เป็นตัวแทนกรีก "โพธิ์เวทย์" นวดแผนโบราณ ที่ศาลาเฉลิมไทย พลเอกชวลิต นิมิตรัฐพร้อมคณะ ลงไปดูที่หมู่บ้านที่ไปรักษาไม่...☆ 31 มี.ค. ปลาน้ำเค็มที่กักต้งี้นิวตัน (เล็ก) อึ้งอุชาติ จัดงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่มาหาสถาน ที่หน้า 2.พ.บ.เอชเอ รอยุ่ มีเสียงกลองฆ้องระฆังระฆังที่หมู่บ้าน **เล็งประคัมภ์...**☆ **เทศบาลตำบลบ้านฝาง** ได้ถูกจัดเป็นอาคารสำนักงาน ก็ได้จัดขบวนแห่ขบวน 18 มี.ค. นี้ **ประสิทธิ์ กิติวชิร** นายกรัฐมนตรี **สุวรรณ กมลวงษา** เป็นประธานเปิดศาลากลางภาคอย่างมีมาทางการ ได้โดยดลด้วยใจดี **หาเสียง...** แต่ไม่ผิดกฎหมาย ขณะนั้นเป็นประเดิมกับที่คนบ้านเกิด...☆ **วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี** เปิดเรียนวันหลังสุดวิชาชีวิตและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ **อ.จันทิร ชูวงศ์** ผอ. ป่าวประกาศให้ตั้งโรงเรียนใหม่ในอีก 1 เดือนถัดมา รวม 31 สาขาวิชา... เรียนแล้วมีงานทำทันที...☆ และนี่ **ร.ร.เทวโกลีธชลบุรี** ของ **อ.ไชยศ ตันประเสริฐ** ก็กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนศึกษาใหม่ ทั้งระดับ ประ. ป.สอง. **"วิรัช แลงอัน"** กรรมการใน เวทีสมถะสถาบันนี้ มีงานทำ ผู้ว่าราชการมาสนทนากับอยู่ในระดับที่...☆ **โครงการเขตพัฒนาชลบุรี** เริ่มในช่วงที่กรมจัดป่าช้า สุขภาพใจ... มีปัญหาหรือแปลกๆ ระหว่างวัน...☆ **วิชัย เชื้อวาประสิทธิ์** นักข่าวรายวันต้นและต้นผู้คิดไปทำทุกที่ โรงเรียน ชลบุรี เพื่อลงรายละเอียดกับตัว งานนี้ **ภูศักดิ์ กุลญาภูติธ** นามกาสมทบ เพื่อเสนอให้ดูเรื่อง...☆ **สถานีบุญสุวรรณ** ส.ส.ชลบุรี ใช้กำลังมากโข่ง **งบประมาณ** ว่างๆจากวิทยาลัยการอาชีพ ที่ถูกตัดงบ...☆ **กัมพูชา** มีข่าวดีมีชื่อเสียงและวิพากษ์การเมือง สมกับเป็นนักเรียนดีเด่น...☆ **นายสา ลูบัย** ส.ส.ฝ่ายค้าน ช่วงปีกลายประชุมสภาฯ อธิษฐานเปิดประชาชนในเขต ๑... แต่ไม่ยกที่เขี้ยวเขวมนั้น งานดีงานใหญ่ไม่ปล่อยใจเขา คงจะไม่ไว้ใจกับคนไหนไว้ได้ทันที สมัยหนึ่งเหลือไม่ทันแรงไม่ทันแก่...☆ **คุณ วิจิตร** นามกาสมทบธุรกิจ การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี ร่วมจัดงาน **เทศกาลของเมืองระยอง** 30 ช่วง 7-13 เม.ย. นี้ ที่ศาลากลางระยอง จัดกิจกรรมประกวดอาหารพื้นเมืองร่ายจำหน่ายให้แก่ท่องเที่ยวอีกมีอิตติภาพ...☆ **วัดจันทิตา** จัดร่วมพระเครื่อง และกิจกรรมคล้ายกันที่ กระบองไซ "หลวงปู่ศรี" รุ่น **อาจารย์พรหมจริ** ผ่านพิธีมหาพุทธภิเษกครั้งใหญ่ โดยพระสงฆ์จากจังหวัดระยอง คณะที่ปรึกษา มูลนิธิและสมทบพระเครื่อง สิ่งของและจำนำให้ที่วัดจันทิตา จ.ชลบุรี ที่มณฑล

ปกติ รายได้เพื่อสมทบทุนสร้าง 2.ร.พ.ร.วิจิตรธรรม และวัดพระครูบุญประสิทธิ์ รูปหล่อ "หลวงปู่ศรี" และ "หลวงปู่หิน".....☆ โครงการโรงเรียนกักต้งี้อีกพันภูมิภาค **เทวโกลีธชลบุรี** จัดที่ ศาลากลางภาคตะวันออก 30% เวทีพิธีเปิดถูกนำสู่ภาคที่ 2 ที่วัดกัลยาณมิตร ๕ แสงไว้ เพื่อจัดซื้อโครงการที่เปลี่ยนไปเนื่องจาก **ธวัชชัย นภิกข-วรรณ** ถูกให้ "วิรัช แลงอัน" ที่บริเวณพุทธาภิเษก วัดกัลยาณมิตรที่ **ประจักษ์ อิน** คู่ภรรยาเมืองไทย เพราะมีศักดิ์ซ้ำถูกยกเลิกไว้ 2 **เกษมบุญรอด** ได้เห็น 5 แสงไว้ในบุญอุทิศที่เห็น 50 ปี สักการะพระเขื่อนได้ในราชคฤห์...☆ รวมการสนทนาในวัฒนธรรมสุดโต่งว่าของ "แป๊ะปัดใจนาคถัน" และ "วิกรมกสิ" ดิถีคารวาท กิมนี้ที่อยู่ที่ 19 มีนาคมที่แบบสุดสุดที่บอก "บุญพ่อโจ๊ก" โกลีโกลี 20 มี.ค. พ่วงพระเครื่องแก้วมงคลที่บอก "แดน 4 ตาว" ยาวไปอยู่ที่ 26 มีนาคมที่บอกพระเครื่อง "4 เกอ" ส่วนเสาร์ที่ 27 มี.ค. พ่วงพระเครื่องทองคำบอก "ยาว อุษยา" ทุกชื่อเรียกขานที่พิธีฯ แบบไม่มีมีการวางใจโดยธรรม.....☆



นายโรช ชัยมาญ ๒๕๓๖.ชลบุรี เป็นประธานเปิดศาลากลางภาคตะวันออก บง. เกอสมทบชลบุรี เมื่อ 11 มี.ค. ๒๕๓๘

นายโรช ชัยมาญ ๒๕๓๖.ชลบุรี เป็นประธานเปิดศาลากลางภาคตะวันออก บง. เกอสมทบชลบุรี เมื่อ 11 มี.ค. ๒๕๓๘



ร.ด.สุชัย ใจดี ๒๖๖.ชลบุรี เดินทางไปร่วมงานพิธีมหาพุทธภิเษก ณ วัดจันทิตา

พจนานุกรม... ๒๕๓๖.ชลบุรี เป็นประธานเปิดศาลากลางภาคตะวันออก บง. เกอสมทบชลบุรี เมื่อ 11 มี.ค. ๒๕๓๘



ร.ด.สุชัย ใจดี ๒๖๖.ชลบุรี เดินทางไปร่วมงานพิธีมหาพุทธภิเษก ณ วัดจันทิตา

พจนานุกรม... ๒๕๓๖.ชลบุรี เป็นประธานเปิดศาลากลางภาคตะวันออก บง. เกอสมทบชลบุรี เมื่อ 11 มี.ค. ๒๕๓๘



ร.ด.สุชัย ใจดี ๒๖๖.ชลบุรี เดินทางไปร่วมงานพิธีมหาพุทธภิเษก ณ วัดจันทิตา

พจนานุกรม... ๒๕๓๖.ชลบุรี เป็นประธานเปิดศาลากลางภาคตะวันออก บง. เกอสมทบชลบุรี เมื่อ 11 มี.ค. ๒๕๓๘

ติดต่อโฆษณา โทร. 2779777-283977

ข่าวเศรษฐกิจ




โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี

โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี

เปิดรับสมัครเข้าศึกษา ทั้งสายอาชีพและสายสามัญ

ปวช. ครอบครั	ปวส. ครอบครั	สายสามัญ	
สาขาช่างยนต์	คณะบริหารธุรกิจ	ระดับอนุบาลถึงมัธยม	
สาขาช่างไฟฟ้า	การบัญชี	ระดับประถมศึกษา	
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์	การช่าง	ระดับมัธยมศึกษา	
สาขาช่างเครื่อง	การตลาด	ระดับมัธยมศึกษา	

ศึกษาค้นคว้าและค้นคว้าให้ทุกคน ไม่เว้นวันหยุด ที่โรงเรียน

๓๐/๓๗ ถนนสุขุมวิท ซ.เสด็จ เมืองพญาไทจันทิตา อ.เมือง จ.ชลบุรี

โทร. (๐๓๖) ๒๘๓๒๐๓, ๒๘๖๔๙๑-๒

มาตรฐานดี - กิจกรรมเด่น - เน้นวินัย

กรม. (ต่อจากหน้า 5)

2936-2939 โดยมีแผนและโครงการร่วม 296 โครงการ

แผนงานและโครงการแยกเป็นภาคกัน ทยอยกาและตั้งวงคํม 127 โครงการ ในวงเงิน 11,201.41 ล้านบาท และดำเนินการพัฒนาตาม 129 โครงการ วงเงิน 8,890.48 ล้านบาท

สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ชนบทและชุมชนแออัด 221 โครงการจะดำเนินการโดยให้ชุมชน ปฏิบัติงานประจำมีแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้ "แผนงานพัฒนาพื้นที่ชนบทและชุมชนแออัด" และจัดตั้งศูนย์วิจัยและส่งเสริมงานให้ทำกาโครงการภายใต้แผนงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาจังหวัด

มทบ. (ต่อจากหน้า 5)

พหุวิสาหกิจ, วรรณศิลป์, วิชา, ผู้แทนหมู่บ้านที่การเข้าร่วม 2, สีสันจังหวัด, สีสันอำเภอ และผลิตภัณฑ์ชุมชน ในพื้นที่ลุ่มลุ่ม 4 จังหวัด พหุวิสาหกิจ ช่างเสริม ผู้มีฐานะความขาดการรวมทั้ง 14 แห่งขอรับการสนับสนุนรวมทั้งสิ้นเป็นการดำเนินงานของ 5 สาขาหรือกรม ในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าสู่อุปการะการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จัดตั้งวิสาหกิจและผลิตภัณฑ์ ในเขต 5 จังหวัดของกรมทหารบกทั้ง 14 ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันในการ ตรวจ เลือก ทหาร กองเกินเข้าสู่อุปการะการ ให้เป็นหน่วยและออกพื้นที่ซึ่งเป็นการลดส่วนให้มีความสําคัญต่อกาบริการทหารบกและพลเรือน ให้เป็นประเทศชาติ ดังนั้นในการตรวจเลือกจึงเป็น

ตั้งกำหนดแผนงานและวิธีการให้ทั่วทุกหมู่บ้านทุกตำบลและเป็นที่ปรึกษา

สำหรับโครงการในการปฏิบัติการตรวจเลือกทหารกองเกินนั้น พหุวิสาหกิจบ้านพรุ กล่าวไว้ 1 ส่วนและโครงการในการป้องกันการทุจริตเป็นเบื้องต้นก็ ได้ ให้ ผู้สมัครที่เดือดร้อน ได้มีการตรวจรับงบทุกวันมากขึ้น ซึ่งในปีได้คือ ปี. 2 - 1997 กทม. 2000 หรือรับเงินงบแต่ที่การทุจริตหรือปฏิบัติชอบในการตรวจเลือก ทหารกองเกินได้ไว้ครบและในปีนั้นได้ก่อความเดือดร้อน ก็ขอให้แจ้งที่ ป.ม. ดังกล่าวไว้

นศบ.บรจธ. (ต่อจากหน้า 5)

แผนงานและบริษัท การ ทอด ลง แรงงาน โดยมีแนวทางให้โอกาสแก่กลุ่มคนชายจ้างโดยสร เพื่อให้ความตกลงในการจ้างงานได้อย่างรวดเร็ว เป็นกปรบระดับและกาใช้ใช้ของทั้งสองฝ่าย ประกอบด้วยวงจรงานใหม่ทีโอกาสการศึกษานอกรั้ว 5 สถานแรงงานได้มีกรมท้าวกรวีตกาทางนี้เคยนำงานจ้างหรือเจ้าของประมอการที่มีควมประสงค์จะเข้าไว้ในกาสมัคร ขอใช้คือ กจ้างที่แห่งงานว่างที สําคัญสวัสดิการและกปรบวงจรงานจังหวัดชลบุรี ซึ่งทั่วกาช่วยกรวีตกา จังหวัดชลบุรี โทร. (038) 311306, 322802 โทรสาร (038) 322502.

ชนก. (ต่อจากหน้า 5)

รายใหม่ระดับต้นในการมีรายรับเข้า ชาวเมืองกาเกษตรทั่วทุกพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีผลเกี่ยวผลผลิตกัน 2536 จนถึงขณะนี้ปริมาณข้าวเปลือกที่รับเข้า จำนวน 9,888 ตัน วงเงินรับเข้าสูงจําวัน 30.5 ล้านบาท ซึ่งดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายที่ไว้ 7,300 ตัน จําวันเงิน 23.4 ล้านบาท และมีปริมาณเก็บกับดกการดำเนินการในปีที่ผ่านมาสูงกว่า 300% เนื่องจากร.ส.ส. ที่ไม่ปรบเพดานเกณฑ์การรับเข้าล้ง โดยลดจําวันลงกับปริมาณที่รับเข้า และค่าตัวในปริมาณข้าวที่รับเข้าที่สูงถึง 11,000 ตัน วงเงินรับเข้า 37.6 ตัน ขณะนี้ปริมาณที่รับเข้ามีไว้กับ ร.ส.ส. สาทรชลบุรี จําวัน 1,173 ตันเป็นอุงลางของเกษตรกรเองจําวัน 1,066 ตัน จากถูกกและเพือรับ 117 ตัน

ส่วนอีกด้านที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่ไม่ม่มีอุงลางเก็บอุงลางที่นอกเหนือจากที่ไว้ในบริเวณนั้น หรือเข้าอุงลางของภาคที่รับเข้าแล้ว ร.ส.ส. ยังไม่กระทบการสามารถรับอุงลางจากที่อื่นในรูปแบบใดที่ีอยู่ อาจจะเป็นอุงลางที่บม, สถาบันเกษตรกร หรือของกาารกรก็ได้ ที่เป็นการช่วยเหลือปัญหาการมีรายรับเลือกที่เกษตรกรกระทำโดยเกษตรกรที่กินตาม เป็น ผู้เข้าอุงลางและรับกรจากเข้ล้ง อย่างไรก็ตามจะจ่ายเงินตรงต่อค่า ซึ่งผู้รับก็ได้แก่เกษตรกรที่ขายจริงไม่แก่ที่ล้ง 10 บาท ต่อตัน

การมีอุงลางมากที่กรรับกรจากเข้ล้งเปลือกที่ ร.ส.ส.รับเข้าจําวันลดความชื้นข้าว

ต้องไม่เกิน 14% เป็นความชื้นไม่เกิน 15% นอกจากการกำหนดคุณภาพตาม หลัก การ ของ ร.ส.ส. แล้ว ก็ยังมีส่วนกักเก็บโดยกักข้าวอย่างมีเลือกกาอุงลางของเกษตรกรที่อุงลางโลดล้งตรงต่อกับพื้นที่คุณภาพข้าวเปลือกแทนได้

นอกจากนี้ ร.ส.ส. ยังพิจารณาขอวงเงินรับเข้าที่ทั้งหมดไว้ในหลักเกณฑ์ ไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย ให้เป็นไปตามปริมาณข้าวเปลือกที่จะนำไปใช้

ส่วนราคาตัวในท้องที่ที่ไม่ดีล่งขึ้น อังมีราคาตัวในท้องที่ที่รับ ล้ง กักเก็บ และกาเปลี่ยนใจขอทอขายและโลดใน การรับซื้อข้าวเปลือกของอุงลาง อาจจะต้องขอลดค่าที่ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามที่รับเข้าให้เกษตรกรขายที่ไว้กรจําวันนั้น ต้องอาศัยการให้บริการของกรมฯ ซึ่ง ภาา อย่างไรก็ตาม การรับเข้าข้าวของ ร.ส.ส. เป็นเพียงมาตรการอันหนึ่งซึ่งขอเพื่อช่วยกรในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเท่านั้น

โลกแห่งความสุข ทุกรูปแบบ ร่วมกันสร้าง สัมรับคุณ

• อานอบนต • กัตตาคาร

• ห้องฟิชชั่น • โนคัลท์

เปิดบริการ 10:00 - 01:00 น. ทุกวัน

โทร. 038 381931, 381585, 383661-4

ประกาศศาลจังหวัดชลบุรี

เรื่อง ระเบียบผู้จัดการมรดก (ไม่มีผู้กรร)

ขอ นางจีน กิจจำปา ผู้ชาย

คดีหมายเลขคดีที่ 470/36

ณ 28 เดือน 7 ค.จ.ป. สืบนายเวียงชัย และที่ 08 แห่งที่ สืบนายวิชา อานอกวิธวา

จังหวัดชลบุรี มีสารคดีศาลนี้ มี 7 ข้อ เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของ นางจีน กิจจำปา กับนายทอง กิจจำปา ผู้มีชื่อหนึ่ง ร่วมบิดามารดาเดียวกัน 8 คน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2531 นางจีน กิจจำปา ได้ยื่นกรรขอสงวนมรดกเป็นม ผู้ชายด้วยชื่อจริง สืบ น.โกล และที่ 14 ค.จ.ป.นายเวียงชัย จังหวัดชลบุรี เมื่อที่ 379 ศาลวง 1 ผู้ตามได้ยื่นใบขอจัดการมรดกคดีหมายเลขนี้ในการจัดการมรดก ผู้ร้องจึงขอศาลผู้ร้องขอยกเลิกจัดการมรดก

ศาลได้มีคำสั่งว่าเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2536 เวลา 13.30 น. ศาลได้ตัดสินให้ 5 คนต่อออกศาลจะจัดมรดกผู้ร้องวันนัดการยื่นข้อต่อสู้คดีจังหวัดชลบุรี

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2536

อมจวิฑู ภูทธิประเสริฐ

ผู้พิพากษา

(ประกาศครั้งที่ 1) วันที่ 16 มีนาคม 2536

ยอดแห่งคุณภาพข้าว

ข้าวไร่

ผลิตด้วยเครื่องจักรทันสมัย

หอม หุ่น อร่อย

บริษัท ไซควาร์โฮลดิ้ง จำกัด

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 362 ถนนมิตรภาพ 4 กิโลเมตร

โทร 282309, 282309, 282452, 282752

隆盛商務有限公司

ทำขนมถ้วยด้วยคุณภาพของน้ำใสสะอาด ปราศจากนิยกับ ด้วยเครื่องกรองน้ำ.....



รุ่นใหม่!
กรองน้ำดี
300
505/กม.



ปราศจากโรคภัย ครอบครัวยั่งยืน



รุ่น NHNS เป็นเครื่องกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถกรองน้ำดื่มได้สะอาดปราศจากนิยกับ และสารพิษตกค้าง



รุ่น NFU เป็นเครื่องกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถกรองน้ำดื่มได้สะอาดปราศจากนิยกับ และสารพิษตกค้าง



รุ่น HVL เป็นเครื่องกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถกรองน้ำดื่มได้สะอาดปราศจากนิยกับ และสารพิษตกค้าง



รุ่น HBA เป็นเครื่องกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถกรองน้ำดื่มได้สะอาดปราศจากนิยกับ และสารพิษตกค้าง



รุ่น NP 5 เป็นเครื่องกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถกรองน้ำดื่มได้สะอาดปราศจากนิยกับ และสารพิษตกค้าง



รุ่น ST เป็นเครื่องกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถกรองน้ำดื่มได้สะอาดปราศจากนิยกับ และสารพิษตกค้าง

- เครื่องกรองน้ำดีที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน จากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ
- ใช้มีเทนเป็นแรงขับเคลื่อนในการกรองน้ำดื่มสะอาด ปราศจากนิยกับ และสารพิษตกค้าง
- ใช้งานง่าย สะดวกสบาย ใช้งานได้ทั้งในครัวเรือน และในสถานที่ต่างๆ
- ปลอดภัย ใช้งานได้ยาวนาน ใช้งานได้ทั้งในครัวเรือน และในสถานที่ต่างๆ

นี่คือสิ่งที่คุณต้องการสำหรับบ้านของคุณ... น้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย... ปราศจากนิยกับ และสารพิษตกค้าง... ใช้งานได้ทั้งในครัวเรือน และในสถานที่ต่างๆ... ปลอดภัย ใช้งานได้ยาวนาน ใช้งานได้ทั้งในครัวเรือน และในสถานที่ต่างๆ

บ้านเศรษฐกิจ

บ้านเศรษฐกิจ

100 / ค. ถนนพัฒนาฯ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 02-555-1111

(สาขาหน้าจันทน์ - หน้าจันทน์)



ใสสะอาด บริสุทธิ์

ดื่มได้ โดยไม่ต้องต้ม

มาจากคุณภาพ คุณภาพของน้ำใสสะอาด ปราศจากนิยกับ ด้วยเครื่องกรองน้ำ.....

แต่ถ้าเครื่องนี้เหมาะสำหรับคุณแล้วล่ะก็... คุณจะสามารถวางใจได้



นี่คือสิ่งที่คุณต้องการสำหรับบ้านของคุณ... น้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย... ปราศจากนิยกับ และสารพิษตกค้าง... ใช้งานได้ทั้งในครัวเรือน และในสถานที่ต่างๆ... ปลอดภัย ใช้งานได้ยาวนาน ใช้งานได้ทั้งในครัวเรือน และในสถานที่ต่างๆ



นี่คือสิ่งที่คุณต้องการสำหรับบ้านของคุณ... น้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย... ปราศจากนิยกับ และสารพิษตกค้าง... ใช้งานได้ทั้งในครัวเรือน และในสถานที่ต่างๆ... ปลอดภัย ใช้งานได้ยาวนาน ใช้งานได้ทั้งในครัวเรือน และในสถานที่ต่างๆ

เครื่องกรองน้ำออสซี่

Crush Berkefeld

คุณสมบัติพิเศษ

กรองน้ำดื่มได้สะอาด ปราศจากนิยกับ และสารพิษตกค้าง

ใช้งานได้ทั้งในครัวเรือน และในสถานที่ต่างๆ

ปลอดภัย ใช้งานได้ยาวนาน ใช้งานได้ทั้งในครัวเรือน และในสถานที่ต่างๆ

นี่คือสิ่งที่คุณต้องการสำหรับบ้านของคุณ... น้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย... ปราศจากนิยกับ และสารพิษตกค้าง... ใช้งานได้ทั้งในครัวเรือน และในสถานที่ต่างๆ... ปลอดภัย ใช้งานได้ยาวนาน ใช้งานได้ทั้งในครัวเรือน และในสถานที่ต่างๆ

บริษัท บ้านเศรษฐกิจ จำกัด

โทรที่ 233977-234977

ตัวแทนจำหน่ายในภาคตะวันออก

ไอซีเอ็น (ต่อจากหน้า 1)
ครึ่งทางนั้น

ก่อนเริ่มรื้อกำลังซื้อเอ็น คุณจะได้พบทีมรายการลงมาจากไอซีเอ็นที่ดูขุ่นหน้าซี เขยื้อนน้ำใส่สอพยพร้อมตัวแก้วน้ำใส เมื่อคุณรวบรวมสติ ตั้งท่า ขาทุก แยก ไผ่ครบ 400 บาท คุณสามารถเริ่มซื้อแยกพันให้ในราคาพิเศษเพียง 89 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติ 120 บาท) ที่สถานีแอสของสถานีคุณ ซี 12 ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน ต่อรับทันทีแน่นอน.

สิ่งใจจาง (ต่อจากหน้า 1)

การคำนึงการกำลังเงิน การ เปลี่ยนแปลงแผนการสร้างโรงกักขังของกรม โรงงานอุตสาหกรรมอย่างเต็มใจ ขาดคนที่กรมโรงงานจะนับค่าน้ำมันมาก และให้เอกชนเข้ามาร่วมดำเนินการด้วย ก่อนที่จะให้เอกชนดำเนินการเองในที่สุด

อย่างไรก็ตามศูนย์กักขังกัก ที่กรมโรงงานกำลังดำเนินการอยู่แล้ว ก็ดำเนินการต่อไป โดยไม่เพิ่มงบประมาณที่ใช้ในการสร้างศูนย์กักขังอีก

ส่วนการก่อสร้างศาลาที่ถ้ำ ลัง ดำเนินการก่อสร้างในหัวเมือง จ.สุพรรณ ยังได้รับกรมที่ดินจากรัฐราชการอ้างขวางเพราะไม่มั่นใจในความปลอดภัยนั้น นายบริษัทรถว่าในส่วนของโรงงานเดือนตอนดำเนินการไปแล้ว ตั้งหน้ามากงจิววิศยการให้กรมโรงงานเริ่มศูนย์กักขังในสวนมากง เพื่อรองรับภาคการเคมีที่มาจากเชียงใหม่ จะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปีรวมกัน

นอกจากการเคมีดังกล่าวจะทำให้โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อ การ อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม จ.สุพรรณ ที่งานที่ในกวีวิชาการและนิทรรศการสิ่งแวดล้อมเท่านั้น.

กลุ่ม (ต่อจากหน้า 1)

นี่! จากการเปิดเผยของนายประสิทธิ์ ศิริชัย นายเอกเทศมนตรีตำบลบ้านม่วง เนื่องด้วยข้อมูลสภาพของสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลสีทองในวันที่ 28 มีนาคมที่กัก มีผลให้ทางเทศบาลต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกชุดใหม่ภายใน 90 วัน ซึ่งกำหนดวันเลือกตั้งในราวกลางเดือนธันวาคม 2536 ทางกลุ่มพัฒนาบ้านม่วงมี นายสุรสิทธิ์ กิ่งวณิช (ซี) ประธานสภาเทศบาล เป็นหัวหน้า ได้มีการพร้อมใจจำนวน 12 คน เพื่อเสนอวันเลือกตั้งอีกสมัยหนึ่ง โดยวิธีร่วมที่ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลในขณะนั้นรวม 7 คน คือ นายประสิทธิ์ ศิริชัย นายเอกเทศมนตรี นายสมเกียรติ จิตเจริญ และนายประสิทธิ์ กิ่งวณิช กิ่งวณิช หรือก็มีกรเลือกตั้งหนึ่งวันที่มีถึง 6 คน ประกอบด้วยนายสุรสิทธิ์ เติ๋นออ่อน นายเจต ใโธนาวิชัย นายชวน จิตเสนะเลิศ นายอศศิริ โขนาพันธ์ และนายไธวัน สุวิวัฒน์ รวมทั้งมี 12 คน โดยทุกคนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพต่างกัน เพื่อเสนอขอให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านม่วงได้สนับสนุนให้ตนคนในท้องถิ่น

ประกาศ
เลิกบริษัท จุกขา-เด็ก จำกัด

ขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จุกขา-เด็ก จำกัด ได้มีมติปิดบริษัทเลิกบริษัทนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2536 เป็นต้นไป

จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกัน และจำนนหรือของบริษัทร้าน ได้โปรดติดต่อชำระหนี้หรือข้อค้างหนี้คดีข้อจำนำ ณ สำนักงานเลขที่ 190/3 หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอนิวรีรา จังหวัดชลบุรี ภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2536
นายเวที เขียวสนิท
ผู้จัดการบัญชี

อีกสภาเทศบาลในขณะนั้นรวม 7 คน คือ นายประสิทธิ์ ศิริชัย นายเอกเทศมนตรี นายสมเกียรติ จิตเจริญ และนายประสิทธิ์ กิ่งวณิช สองเทศบาลนคร นายอศศิริ กิ่งวณิช และนายสุรสิทธิ์ กิ่งวณิช หรือก็มีกรเลือกตั้งหนึ่งวันที่มีถึง 6 คน ประกอบด้วยนายสุรสิทธิ์ เติ๋นออ่อน นายเจต ใโธนาวิชัย นายชวน จิตเสนะเลิศ นายอศศิริ โขนาพันธ์ และนายไธวัน สุวิวัฒน์ รวมทั้งมี 12 คน โดยทุกคนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพต่างกัน เพื่อเสนอขอให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านม่วงได้สนับสนุนให้ตนคนในท้องถิ่น

นายประสิทธิ์ กล่าวไว้ กลุ่มพัฒนาบ้านม่วงนี้ ผู้สนใจทุกคนสามารถไปหาเงื่อนไขและให้กรช่วยเหลือด้วยข้อมูลอย่างเต็มที่เสมอ

ประกาศ
เลิกบริษัทกวดตอร์รวาน์จำกัด

ขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท กวดตอร์รวาน์ จำกัด ได้มีมติปิดบริษัทนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2535 เป็นต้นไป จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกัน และจำนนหรือของบริษัทร้าน ได้โปรดติดต่อชำระหนี้หรือข้อค้างหนี้คดีข้อจำนำ ณ สำนักงานเลขที่ 117/38 ซอยศาลาข้าง ตลาดวรี-ปราการ ตำบลบางละออง อำเภอมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2536
นายสุชาติ ฉายะประยูร
ผู้จัดการบัญชี

จึงกล่าวได้ว่าเมื่อโอกาสได้มีการพิจารณาจากผู้มีสิทธิลงคะแนน เมื่อเลือก คง แบบ ยกขึ้น เพราะในส่วนของฝ่ายบริหารที่ได้จัดทำผลงานเป็นที่ระจักษ์แก่สายตาประชาชนมาตลอด ก็ ขอฝากให้ทราบบ้างคือในขณะนี้ กลุ่มพัฒนาบ้านม่วงได้ไปขอ

ดำเนินการทุกแห่งของข้อมูลพัฒนาบ้านม่วงจะมีสมาชิกที่สมัครในสภาเทศบาลปัจจุบัน ซึ่งจะมีหน้าที่กับกรบริหารทั้งหมดของพรรคเทศบาล ร่วมกับผู้เลือกตั้งอีก เพื่อวางฐานะตนเองอันนี้ ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้มีความศักดิ์ และมีควาามไม่ประมาทใจโดยมากยิ่งกว่าการเลือกตั้งครั้งอื่นๆ.

เทคนิคเบญจกัณฑ์

ณัฐสุชัย ครุฑรัตน์วิทยากร อ.เมือง จ.สุพรรณ โทร. 28278

หลักสูตร ปวช.-ปวส.

บริหารธุรกิจ แผนกการตลาด การบัญชี การเงินและการธนาคาร

วิทยาลัยอาชีวศึกษา ชัย-หญิง

- ชัย น. 6 ค่ายพ่อ ปวช.
- ชัย ปวช. ค่ายพ่อ ปวส.
- พัฒนการสอนด้วยระบบวีซีดี คอมพิวเตอร์
- ทฤษฎี วิชาเรียนง่าย จำได้ เก่งทุกวิชา
- เรียนภาษาอังกฤษ จีน รัสเซีย ภาษา
- เรียนคอมพิวเตอร์ทุกแผนก ทุกวิชา

กำลังเปิดรับสมัคร

เมื่อราคาหุ้นเปลี่ยนแปลง

StockAlert

แจ้งให้คุณตัดสินใจได้

ทำเอง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่
SHINAWATRA PAGING CO., LTD.
- พัทธยา : (พัทธกลาง ใกล้เคียงศูนย์เปอร์มาร์ท) เขต
โทร. 427730-3
- รัชโยธิน : เมืองจางกรทาง จ.ระยอง
ปากทาง 41-1/1-1/2 ระยองจ.ระยองจ.ระยอง
โทร. 0-15029, 0-15434, 0-15990
- รัชโยธิน : แคนเตอร์ Phonelink
ที่ตั้ง 1 FORUM PLAZA โทร. 275061-9



ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 16 มีนาคม 2536

รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัลๆละ 3,000,000 บาท

7680699

เลขท้าย

98

จำนวนที่ ๘ มี 30 รางวัลๆละ 600,000 บาท

1046333 1731996 1910124 5018615 6780763

1681887 1836777 4119886 5920241 7476642

รางวัลที่ ๒ มี 30 รางวัลๆละ 200,000 บาท

1403799 2596632 3770618 6672998 7629834

1448019 2813543 3799410 6763993 7844435

1774845 3178118 4857980 7414314 7895512

2513323 3702585 6422019 7563621 6995874

รางวัลที่ ๓ มี 80 รางวัลๆละ ๗๐,๐๐๐ บาท

1032558 2251468 3943816 5511699 6576781

1047426 2305250 3975866 5513308 6795294

1238498 2401094 4139602 5540734 6852726

1242216 2639702 4192860 5457015 6827173

1277993 2864953 4288695 5616352 6930259

1333249 2876190 4363329 5757074 6982853

1372112 2889976 4409857 5788424 7167079

1376372 2899223 4525623 6051051 7212709

1631406 3053885 4549576 6092351 7348063

1771556 3226328 4889311 6099258 7395319

1813177 3269154 5002593 6300283 7598946

1850983 3369764 5208101 6365300 7713194

1870243 3420345 5272068 6399852 7740103

1882639 3601103 5288900 6523385 7931846

2123378 3696052 5297319 6487392 7942264

2186979 3775231 5368738 6543201 7965145

เลขท้าย 3 ตัว

554 547 731 509

รางวัลที่ ๓ มี 300 รางวัลๆละ 20,000 บาท (โปรดตรวจสอบกับกองสลากอีกด้วย)

1039295 1622222 2328162 3302903 39 7934 4543510 5159958 5325338 6731537 7367202

1064115 1630206 2369392 3356786 3164692 4551482 5175321 5833897 6733968 7462484

1073349 1646902 2429180 3381367 3974335 4591771 5181275 5860111 6105422 7465923

1089454 1651294 2450901 3425454 4103449 4617303 5196933 5864333 6812391 7487347

1124183 1659392 2471665 3432037 4076576 4677437 5205320 5874594 6166783 7511003

1128410 1668781 2538307 3441428 4079229 4685422 5357328 5910590 6387656 7513346

1135793 1694274 2560085 3449710 4099247 4743734 5373372 6196522 6581666 7530404

1163111 1694397 2665785 3449973 4103200 4778310 5378563 5935445 6851176 7540656

1181994 1699008 2717563 3460661 4120212 4792675 5415490 5975638 6392924 7543696

1192195 1775176 2727912 3483343 4183224 4844843 5437914 5985368 6384731 7546594

1220964 1785706 2777530 3520253 4185346 4845392 5459281 6099609 6918991 7568726

1265841 1799482 2779913 3575346 4187265 4849037 6154588 6011403 6937132 7596675

1267784 1815183 2781883 3599988 4254569 4854525 5192667 6025630 6940932 7632365

1271620 1850211 2782379 3614653 4322191 4857848 5494995 6256199 6913811 7627594

1297376 1874931 2804202 3614549 4323259 4838111 5543430 6212991 6937909 7617415

1299830 1996951 2833927 3667875 4330489 4891485 6555544 6079859 6967444 7648959

1324143 2012918 2843196 3668752 4349003 4902001 5584404 6130681 6997843 7661331

1331659 2014934 2889892 3682897 4408854 4965566 5396765 6270352 7019214 7718382

1351647 2030803 2897353 3719779 4428441 4965566 5396765 6270352 7019214 7718382

1359152 2040570 2939254 3735343 4449186 5020118 5502251 6271871 7032304 7745121

1372599 2061880 2992336 3739463 4442275 5057694 5626693 6419314 7063442 7749732

1415362 2082566 3056852 3752271 4494188 5161581 5635935 6443339 7093325 7750237

1469425 2087462 3108292 3771934 4519812 5162054 5618327 6505771 7100119 7823993

1485441 2088213 3106591 3830924 4523573 5097825 5507615 6311624 7150919 7857359

1506915 2117431 3173737 3861181 4537443 5090123 5573703 6315616 7160189 7873371

1517527 2123390 3174003 3877958 4572626 5094552 5571933 6331735 7243511 7916376

1530697 2167255 3226196 3879323 4593553 5117352 5574051 6557127 7291959 7935419

1545397 2200798 3234452 3912773 4638345 5150315 5763121 6574133 7280126 7942119

1569682 2260098 3256741 3931819 4607195 5156545 5791631 6693919 7294333 7967023

1605152 2312084 3289055 3964471 4621658 5153814 5812915 6722781 7351228 7991685

หมอมชนวัฒน์ วิวัฒน์ศิริวงศ์ พ.บ.ว. พ.ว. บ.ก. บ.ผ.

(หมอมะ หมอยา หมอนวด)

วัดนันทวช

170/94 อ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ชลบุรี

(ตรงข้ามวัดนันทวชข้ามสี่แยก ซอญี่) โทร. (088) 282888

และตรวจชั่งทอง ที่วางขายให้ครบถ้วนไหม้ทุก ๆ

ขนาด-จับสั้น-กลุ่ด-แก๊กลัด-ชุด-ชก-ปลอก-ปลอกมือ-เทือกทานามันตีเงิน

ตามหลักสรีระศาสตร์ และมีพร้อมทั้งยาสมุนไพรไทย-เทศ แกนโบราณ

เชิญท่านมาวางรับปรึกษาและตรวจดูได้ทุกวัน วันจันทร์-เสาร์

ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 น. หยุดวันอาทิตย์

ตึกทงนวม กอเตล็ด เหวเตล็ด ครังเตชวียง

ใหม่ที่สุด สั้นสะเทือนวงการรถยนต์

OPEL 

ยนตรกรรมนำหน้าชาวเยอรมัน วิธกรรมยานยนต์ที่ควบคู่ไปกับจินตนาการ

OPEL VECTRA :

ยนตรกรรมที่สรรสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อกำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับรถยนต์ขนาดกลาง ในขนาดเครื่องยนต์ 2000 CC MFI ในราคาซึ่งแนะนำเพียงเจ็ดแสนกว่าบาทเท่านั้น

OPEL CALIBRA :

จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ยานพาหนะ OPEL CALIBRA รถสปอร์ตเยอรมันพันธุ์ใหม่ ที่มีดีสัมประสิทธิภาพแรงเสียดทานอากาศต่ำที่สุดในโลก เพียง 0.26 เท่านั้นเพียงพองามในทุก ๆ ด้าน เหมือนกับตัวรถสปอร์ตในระดับเดียวกัน ทั้ง รูปลักษณ์ที่คงความโดดเด่นปราดเปรียวผสานกับสมรรถนะที่เปี่ยมหนึ่งแห่งเทคโนโลยี

OPEL OMEGA :

เอกลักษณ์ระดับผู้นำ คึกคักดีเรียนตกรรมเยอรมันประสานด้วย DSA นวัตกรรมสุดยอดในโลกของระบบกันสะเทือนโดยมีระบบช่วงล่างหน้าแบบ แมกเฟอัสันหลัง และหัว แบบ ทแรสลี่ อาร์ม

เอกลักษณ์เฉพาะ โอเปิล โอเมก้า มันคง แม่นยำ และนุ่มนวล



เลือกสัมผัส และพิสูจน์ความเป็นที่หนึ่งแห่งเยอรมันมาดโมเดล โปรดสัมผัสบริการ และอะไหล่ที่ทันสมัย ได้ที่

โทรร่วม บริษัท อ่างรดศักดิ์ ยন্ত্রกรการ จำกัด ซอญี่



โทร. 283168, 275354, 275866, 283481 FAX : 275867